

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๓๕๒๓



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิสุทธิการ มท ๔๙๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การควบคุมกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๒/ว ๓๕๒๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๘๕๓๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๓๑๘๗
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการตามแนวทางการควบคุมกำกับดูแลสถานบริการและ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลสถานบริการ
และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สนองต่อนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทำให้มีวันหยุดติดต่อกันรวมจำนวน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ นั้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จังหวัดมุกดาหาร จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เข้มงวด กวดขันและตรวจตราสถานที่ดังกล่าวให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยเน้นย้ำเรื่องเวลาเปิด - ปิดการให้บริการ การห้ามมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
เข้าไปใช้บริการ มิให้มีการนำอาวุธ ยาเสพติด เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว ตลอดจนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์ ค่าประเวณี การพนัน และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด

๒. กำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๓) ในทันทีที่มีการเข้าพัก
การส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๔) ในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ การดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อน
หรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรือจะมีการกระทำ
ความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม การแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบโดยทันที
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเหตุดังกล่าว และแจ้งให้ผู้แจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมบันทึกการผู้เข้าพัก
ทุกรายในรูปแบบที่เห็นว่าสะดวก

๓. กรณีได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนปัญหาสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการประกอบกิจการฝ่าฝืนกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนให้มอบหมายชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

/๔. ให้อำเภอ...

๔. ให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารให้ถูกต้องตามประเภทของอาคารที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งตรวจสอบระบบความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๕. แจ้งให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมให้สัมพันธ์กับประเภทกิจการการใช้อาคารไม่ให้แออัดหนาแน่นจนเกินไป เพื่อป้องกันมิให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตจากการเบียดของคนจำนวนมาก (Crowd crush) ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

๖. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้ประกอบการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมทุกแห่งเอาใจใส่ระมัดระวัง และดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ คุ่มสุวรรณ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร/โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๓๑๘๗



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การควบคุมกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑๑/ว ๓๑๐๓๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๑๔๗๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางการควบคุมกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนองต่อนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทำให้มีวันหยุดติดต่อกันรวมจำนวน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เข้มงวด กวดขันและตรวจตราสถานที่ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเน้นย้ำเรื่องเวลาเปิด - ปิดการให้บริการ การห้ามมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการ มิให้มีการนำอาวุธ ยาเสพติด เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว ตลอดจนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ค่าประเวณี การพนัน และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ให้นายทะเบียนโรงแรมกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๓) ในทันทีที่มีการเข้าพัก การส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๔) ในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ การดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง หรือจะมีการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม การแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบโดยทันที ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเหตุดังกล่าว และแจ้งให้ผู้แจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมบันทึกรายการผู้เข้าพักทุกรายในรูปแบบที่เห็นว่าสะดวก

๓. กรณีได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนปัญหาสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการประกอบกิจการฝ่าฝืนกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้มอบหมายชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

๔. ให้จังหวัดและอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารให้ถูกต้องตามประเภทของอาคารที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

/๕.แจ้งให้...

๕. แจ้งให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมให้สัมพันธ์กับประเภทกิจการการใช้อาคารไม่ให้แออัดหนาแน่นจนเกินไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตจากการเบียดของคนจำนวนมาก (Crowd crush) ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

๖. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้ประกอบการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมทุกแห่งเอาใจใส่ระมัดระวัง และดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรชัช สัมพันธ์รัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักงานสอบสวนและนิติการ

โทร/โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๙